

บรรณานุกรม

กิตติ ภักดีวัฒนกุล. คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ. กรุงเทพฯ: เคทีพีคอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, 2546.

กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 2554.

ณัฐพันธ์ เขจรนันท์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2546.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.

พัฒนจิตต์ สุขไพบูลย์. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

มานอชญ์ ตนสิงห์. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่, 2552.

เยาวดี ราชชัยกุล วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

วราภรณ์ จิรัชพัฒนา. การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: เอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.

วันเพ็ญ ผ่องกาย. ตัวบ่งชี้และสถิติทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา, 2552.

วิชัย ตันศิริ. คำอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: สาย
ธาร, 2543.

วิสูตร จิระคำแข็ง. การบริหารงานโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง. กรุงเทพฯ: วรณกวี, 2548.

ศุภิสราพร สุชาติพิยะรัตน์. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS). นนทบุรี: ไรต์ซีที, 2548.

สำนักทดสอบทางการศึกษา. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. เอกสารแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนการสอนตาม
เจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการ “2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน” แนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -
2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 แนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554.

สิริวุฒิ บวรณพิต. กลยุทธ์การตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.

สุทธิดา นาเมืองรักษ์. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียน
เทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่, 2552.

สุพจน์ โกสัยยะจินดา. การบริหารโครงการในระบบงานไอที. กรุงเทพฯ: วิทย์พัฒน์, 2550.

อรรถกร เก่งพล. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems.
กรุงเทพฯ: ด้านสุทธาการพิมพ์, 2548.